

## SKE - เกิน 2 วัน เขาว่า มันคง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ตามกฎของการใช้ Filter ในการกรองสัญญาณ ซึ่งจะมียุทธวิธีหนึ่งที่หน้าจดจำ คือกฎ Two Days Rule ประมาณว่า การจะยืนยันระดับนัยสำคัญอะไรก็ตาม ถ้าขึ้นได้ 2 วันขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ หรือ การหลุดแนวรับตรงไหนก็ตาม หากหลุดเกิน 2 วันขึ้นไป ก็น่าจะยืนยันว่าหลุดจริง... แล้วยิ่ง 3 วันละอย่าง SKE นี้ ยืนยันระดับนัยสำคัญได้เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ยิ่งน่าจะมั่นคงเลยแหละครับ (ว่าตามกฎนะครับ) เรื่องต่างๆ เหล่านี้ ในตำรามักกล่าวไว้เหมือนกัน เพียงแต่เราหาไม่เจอ หรือ อ่านไม่ถึง หรือ ไม่ได้ตั้งใจอ่าน และอาจจะชี้เกี่ยอ่านชี้เกี่ยอะไรอีกหลายๆ อย่าง... ชอบจะฟังเขาสอน เขาว่า เขาเล่า เขาบอก แล้วก็เชื่อเขา จนคิดนิสสัยไปแล้วแหละครับ ... แล้วยังมีนะครับ ที่บางท่าน ยังทำตามแบบที่เหนือเมฆเคยกล่าว คือ ดูแค่ ว่าคอลัมน์นั้น นักวิเคราะห์ทำนั่นแหละ นั่นทำนั่นตัวไหน แค่นั้นเอง แล้วก็เอาไปเล่นไปซื้อ โดยไม่ได้อ่านเลยว่า เขาให้เล่นตรงไหนอย่างไร แนวรับแนวต้าน ทางหนีที่ไล่เป็นยังไง เป้าหมายไปได้เท่าไร ตรงไหน คิดมายังไง ซึ่งถ้าท่านเก่งๆ หน่อย ก็คงไม่ว่ากระไรกัน เพราะท่านจะไม่กลับมาถามหรือว่า ขาดตรงไหน ข้อตรงไหน... แต่บางท่านเห็นแค่นั้น แต่กลับถามว่า ขายเท่าไร แนวต้านตรงไหน... อ้าว อันนั้นเขาเขียนไว้ในบทวิเคราะห์ อย่างชัดเจนแล้ว... แต่ก็นั่นแหละ ชี้เกี่ยอ่านใครครับ... ถ้าจะให้ดี ตำราอ่านเองง่ายสุดนะครับ เป็นวิธีที่จะดู และรักษาเงินของตัวเองไว้ได้วิธีหนึ่งเลยนะ... แต่ถ้าไม่อยากอ่านอะไร อย่างฟัง อยากแค่จำแล้วเอาไปใช้ เรียนเชิญครับ โครงการ UTRADE UTEAM และ UTRADE Investment Academy มีให้ พบกัน 24 กพ. นี้ครับ

### ดูตามเกม...

บางอย่างก็อย่าให้กลัวมากเกินไปนะ เสี่ยงๆ เกินไปในการให้ความเห็น แต่สังเกตว่า หุ้นที่เข้ามาใหม่ๆ แล้วลงมาในรูปแบบอย่างนี้ มีหลายตัวนะ กำลังจะกลับขึ้น (ลองๆ หาดูสิ)

แนวรับ

: ... 1.90-1.82 ถ้ามี ยังน่าเก็บ จริงๆ 1.90-1.88 ก็เก็บได้แล้ว

เป้าหมาย

: ... 2.14-2.20 น่าจะยังหวังได้ และหวังต่อได้ 2.40-2.46 ด้วย

Price Chart...(SKE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SKE...** การยืนยันระดับ 1.80 ตามที่กล่าวในก่อนหน้านั้น คือการยืนยันระดับ 1 ใน 3 ของซาลงที่ลึกมากก่อนหน้านั้น ซึ่งเราเห็นการยืนยันได้ เกิน 2 วันขึ้นไป.. แปลว่า โอกาสจะไปที่ระดับ 2 ใน 3 ของซาลง มีสูงแล้ว และสัญญาณของ Golden Cross ยังอยู่ในช่วงต้นๆ นะ แสดงว่าโอกาสขึ้นไกลๆ ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ด้วย แล้วหากจะคาดหวังรูปแบบราคา U Shape ก็หวังได้นะ เพราะการขึ้นไปทดสอบ 2 ใน 3 ของซาลง ถ้าเกิดขึ้นได้ นั่นจะแปลว่า น่าจะเกิดรูปแบบ ตัว U ตามมาได้ไม่ยาก ซึ่งนั่นหมายถึง หุ้น SKE ถ้าไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 1.80 อีกเลยนั้น แนวโน้มยังน่าสใจ ทั้งระยะสั้น และในระยะกลางๆ ขึ้นไปด้วย... สรุปลง ยังซื้อตามน้ำหนักนะ